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Hợp Tác Việc làm Đầu Tiên của Quận Cam 

Ngày 23 tháng 8 năm 2024 

Ish Herrera   
Chúng ta chuyển sang Mục bốn của chương trình họp. Chào mừng Tiến sĩ Walrod, chúc buổi sáng tốt lành. Trước 
khi chuyển lời, tôi muốn ghi nhận nhanh sự nỗ lực của đội ngũ trong việc hoàn thành Phần Một và Phần Hai của 
Kế hoạch Khu vực. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi quý giá từ các bạn trong những tháng qua, và hạn nộp 
báo cáo đang đến gần, vào cuối tháng này. Hôm nay, chúng ta không tiến hành phê duyệt cuối cùng, mà chỉ phê 
duyệt việc nộp phiên bản hiện tại này lên tiểu bang. Như đã đề cập, đây là một tài liệu mang tính cập nhật liên tục, 
và sẽ có các phiên bản sửa đổi sau khi nhận phản hồi từ tiểu bang. Với những điều trên, tôi xin chuyển lời lại cho 
Tiến sĩ Walrod để xem xét những chỉnh sửa gần đây và tiến hành bỏ phiếu. 
 
Tiến sĩ Wallace Walrod   
Cảm ơn Ish vì phần giới thiệu. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một tài liệu liên 
tục được cập nhật, và chúng ta sẽ có thêm cơ hội cải thiện sau khi nhận được phản hồi từ tiểu bang. Tôi sẽ nhanh 
chóng điểm qua những thay đổi mới nhất so với phiên bản trước. 
 
Trang 14-18: Thay đổi "Người Mỹ bản địa" thành "Người Mỹ da đỏ và Người bản địa Alaska" theo nguồn dữ 
liệu. 
Trang 22: Bổ sung nội dung về doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ và tham chiếu Phần Một của Kế hoạch Khu 
vực. 
Trang 30: Thêm thông tin về hệ thống bổ sung nước ngầm của Quận Cam. 
Trang 58: Làm rõ dữ liệu không có sẵn về Người Mỹ da đỏ và Người bản địa Alaska. 
Trang 64: Bổ sung nội dung về việc áp dụng công nghệ xanh. 
Trang 72, 77, 79, 83: Thêm thông tin về Trung tâm Doanh nghiệp Gia đình CSUF, các khóa học quản lý doanh 
nghiệp, tác động chuỗi cung ứng đến doanh nghiệp nhỏ và liên kết tới các chương trình liên quan. 
Trang 86: Bổ sung nội dung về dịch vụ giáo dục, các tòa nhà điện và khả năng chống chịu với khí hậu. 
Trang 87: Thêm nội dung về nhà ở gần khách sạn cho người lao động và khuyến khích sử dụng các sản phẩm 
điện. 
Trang 93-94: Đề cập đến phục hồi doanh nghiệp nhỏ sau COVID và thêm không gian giao lưu văn hóa. 
Trang 96, 129, 130: Cung cấp thêm ví dụ về các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, quyền sở hữu của người lao động 
và chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ. 
Đó là những cập nhật chính. Chúng tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi của quý vị. 
 
Linda DiMario   
Vâng, tôi có một câu hỏi cho Tiến sĩ Walrod. Chúng ta đã gọi tài liệu này là một tài liệu sống, điều này là hợp lý. 
Câu hỏi của tôi là: chúng ta có sử dụng quy trình đánh giá tương tự trong tương lai không? Nhóm sẽ tiếp tục tham 
gia vào việc xem xét các cập nhật, hay chỉ có một số cá nhân phụ trách điều này? Đó là điều tôi muốn biết. 
 
Ish Herrera   
Chúng ta có thể sẽ xem lại tài liệu này định kỳ. Trong tương lai, những thay đổi có thể sẽ dựa trên những gì chúng 
ta học được trong giai đoạn xúc tác. Khi chúng ta tham gia vào giai đoạn tiền phát triển và xem các dự án xuất 
hiện, chúng ta có thể thêm nội dung mới hoặc thay đổi trọng tâm tùy theo các dự án và định hướng của chúng. Tài 
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liệu này vẫn mở cho các đề xuất, và chúng ta sẽ giải quyết chúng trong các cuộc họp hợp tác. Đó là quy trình tôi 
hình dung. Cảm ơn câu hỏi của Linda. Còn ai có ý kiến hoặc câu hỏi gì không? Tôi không thấy gì trong phần trò 
chuyện. 
 
Luis Sarmiento   
Cảm ơn bạn. Tôi chỉ có thể tham dự vào vài phút cuối giờ hành chính, nhưng tôi đánh giá cao cơ hội kết nối này. 
THRIVES tin rằng vẫn còn việc cần làm để đảm bảo kế hoạch của chúng ta thực sự mang lại lợi ích cho các cộng 
đồng còn được ít đầu tư, dù chúng tôi đánh giá cao những thay đổi đã thực hiện cho đến nay. Sự tham gia của 
CIELO và Coopercion Santa Ana là một bước tiến lớn. Mặc dù chúng tôi không thể cung cấp nhiều phản hồi 
trong vòng này, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp và đảm bảo tiếng nói của các cộng đồng còn được ít đầu tư 
được chú trọng. Cuối cùng, chúng tôi ủng hộ việc nộp tài liệu lên tiểu bang để kịp thời hạn. 
 
Teresa Schickling   
Tôi cũng đã tham gia buổi làm việc và tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn mọi người. Tôi thật sự ấn tượng với thời gian 
và nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra để xem xét từng dòng của tài liệu. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm việc chăm chỉ. 
 
Linda DiMario   
Cảm ơn Luis đã chia sẻ góc nhìn của bạn. Đây là lý do tại sao tôi đã nêu câu hỏi trước đó—bởi vì tôi biết bạn và 
tổ chức của bạn sẽ tiếp tục tham gia sâu sắc. Tất cả chúng ta đều cam kết thúc đẩy các dự án cho các cộng đồng 
còn được ít đầu tư. Tuy nhiên, khi một thành viên của nhóm hợp tác đề xuất thay đổi cho tài liệu sống này, tôi 
muốn hỏi liệu những thay đổi đó có tự động được bao gồm hay không, hoặc có quy trình cần tuân theo. Tôi chỉ 
muốn làm rõ cách chúng ta xử lý các đề xuất bổ sung, ngay cả khi chúng ta gần như hoàn toàn đồng thuận. 
 
Tiến sĩ Wallace Walrod   
Vâng, Linda, chúng tôi đánh giá cao điều đó. Và tôi nghĩ rằng, với tinh thần đó, có lẽ quy trình tốt nhất sẽ là bất 
kỳ ai muốn đề xuất thay đổi bổ sung cho tài liệu đều nộp bằng văn bản, và chúng tôi sẽ chia sẻ trực tiếp với nhóm 
hợp tác. Sau đó, tại cuộc họp hợp tác tiếp theo, chúng ta có thể thảo luận kỹ lưỡng về những thay đổi đó. Tôi nghĩ 
đây là quy trình tốt nhất để thực hiện điều này.  
 
Ish Herrera   
Cảm ơn mọi người vì buổi thảo luận. Còn câu hỏi hay ý kiến nào về phản hồi hoặc các bước tiếp theo không? Nếu 
không, tôi xin nhận đề nghị phê duyệt việc nộp phiên bản này lên tiểu bang trước hạn chót ngày 31 tháng 8. 
Linda, tôi thấy bạn giơ tay—đề xuất từ Linda. Có ai đề nghị thứ hai không? Pepper, cảm ơn bạn đã đồng ý. Tất cả 
những ai đồng ý, vui lòng thể hiện trong phần trò chuyện hoặc giơ ngón cái. Có ai phản đối không? Không có 
phản đối nào được ghi nhận. Có ai bỏ phiếu trắng không? Không có. Chúng ta đã thống nhất phê duyệt việc nộp 
bản dự thảo hiện tại lên tiểu bang. Điều các bạn vừa phê duyệt có vẻ nhỏ, nhưng thực sự là một cột mốc quan 
trọng. Nhiều khu vực đang gấp rút để hoàn thành đúng hạn với sản phẩm chất lượng, và việc các bạn hoàn thành 
trước kế hoạch, với nhiều cơ hội để đóng góp, thật đáng khen ngợi. Hãy tự thưởng cho mình một lời khen ngợi! 
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục thứ năm của chương trình, liên quan đến mục bốn. Tôi sẽ chuyển cho Jesse 
để trình bày về những cập nhật trong Phần Một của Kế hoạch Khu vực mà chúng ta đã thảo luận vài tuần trước. 
Jesse, phần trình bày là của bạn. Sau khi Jesse cập nhật, chúng ta sẽ mở ra thảo luận, sau đó sẽ chuyển sang bỏ 
phiếu phê duyệt. 
 
Jesse Ben-Ron   
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Đây là phần tiếp theo từ cuộc họp cuối cùng của chúng ta. Một số thành viên hợp tác bày tỏ lo ngại về việc xem 
xét hai tài liệu dài với thời gian chuẩn bị hạn chế, vì vậy chúng tôi đã để thêm hai tuần để xem xét. Không có thay 
đổi lớn nào, chỉ có thêm một số phần liên quan đến sự tham gia của cộng đồng với các nhóm như THRIVE, 
Coopercion, CIELO và Latino Health Access. Chúng tôi cũng đã cập nhật nghiên cứu từ Trung tâm Lao động 
UCI, sử dụng dữ liệu gần đây hơn từ năm 2023 hoặc 2024. Để giúp dễ dàng hơn, chúng tôi đã đánh dấu các thay 
đổi bằng màu đỏ, vì vậy bạn không cần phải lướt qua toàn bộ tài liệu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ đệ 
trình mới nào lên tiểu bang đều nhận được sự phê duyệt của các bạn trước. Không có gì thay đổi từ hai tuần trước, 
chúng tôi chỉ muốn cho mọi người thêm thời gian để xem xét. Tiểu bang đã yêu cầu Phần Hai của Kế hoạch Khu 
vực, vì vậy đây là thời điểm thuận lợi để đưa các cập nhật này vào Phần Một của Kế hoạch Khu vực. Sau khi 
được phê duyệt, chúng tôi sẽ tải nó lên trang web Jobs First để công chúng truy cập.Tôi sẵn sàng nhận bất kỳ câu 
hỏi hoặc nhận xét nào và có thể chuyển đến các phần cụ thể nếu cần. 
 
Iosefa Alofaituli   
Chào Jesse, tôi là Iosefa. Tôi chắc rằng bạn, Ish và Tiến sĩ Walrod đã đề cập đến điều này rất nhiều lần. Nhưng tôi 
nghĩ vì sự phức tạp của cả hai tài liệu và quy trình, có rất nhiều tầng trong đó, bạn có thể nhắc lại trong khoảng 30 
giây về mục đích của Phần Một, Phần Hai không? Và sau khi chúng ta đệ trình Phần Hai, điều gì sẽ xảy ra? Lại? 
Tôi biết các bạn đã nói điều này nhiều lần, nhưng đối với nhiều người trong chúng tôi, chúng tôi vẫn đang cố 
gắng theo dõi tất cả các phần khác nhau?  
 
Jesse Ben-Ron   
Chắc chắn rồi, Iosefa. Tôi luôn vui lòng làm rõ, vì tôi biết có rất nhiều phần đang diễn ra. Mọi thứ bắt đầu với 
Phần Một của Kế hoạch Khu vực, phần này chủ yếu bao gồm dữ liệu cứng và nghiên cứu. Tiểu bang đã xem xét 
điều này để hiểu rõ hơn về từng khu vực, bao gồm các ngành công nghiệp chính của Quận Cam, thị trường lao 
động và sự bất bình đẳng về y tế và môi trường. Tài liệu này nhằm giáo dục các nhà lãnh đạo tiểu bang và cung 
cấp thông tin cho các quyết định của chúng tôi. Chúng tôi đã trình bày các phần của báo cáo này để cung cấp một 
khóa học nhanh cho mọi người, vì chúng ta đến từ các nền tảng khác nhau và có thể không quen thuộc với tất cả 
các dữ liệu, đặc biệt là về các vấn đề môi trường và sức khỏe cộng đồng. Bây giờ, chúng ta chuyển sang Phần Hai 
của Kế hoạch Khu vực, phần này mang tính chất định tính hơn. Nó phát triển các chiến lược dựa trên dữ liệu cứng 
mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm các điểm mạnh, yếu, cơ hội và mối đe dọa (SWOT). Mục tiêu là hướng dẫn 
các sáng kiến của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu lựa chọn dự án, điều quan trọng là những dự án này phải phù 
hợp với các chiến lược mà chúng ta đã phát triển. Vì vậy, chúng ta có dữ liệu cứng, phát triển chiến lược và lựa 
chọn dự án—tất cả đều liên kết với nhau để đảm bảo sự phù hợp, vì tiểu bang mong muốn chúng ta tuân theo 
phương pháp này. 
 
Iosefa Alofaituli   
Cảm ơn rất nhiều. Điều đó giúp minh họa rõ ràng hơn, và tôi tự hỏi liệu Jesse và nhóm có thể tạo ra một sơ đồ 
minh họa đơn giản cho quy trình này không, chỉ để tham khảo, vì theo cách bạn mô tả, tôi thấy phần đầu tiên là 
mô tả bối cảnh hiện tại, tình trạng của khu vực là gì. Phần thứ hai là làm thế nào để chúng ta chiến lược hóa để 
giải quyết những bất bình đẳng đó? Và phần thứ ba là các dự án, chúng phải phù hợp với các chiến lược nhằm 
giải quyết tình trạng hiện tại, đúng không?  
 
Jesse Ben-Ron   
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Vâng, tôi nghĩ chúng ta có thể thử tạo sơ đồ minh họa hoặc tóm tắt, nhưng tôi nghĩ ở mức độ cao thì đó là lý do 
tại sao quá trình này được thực hiện theo cách có trình tự như vậy. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra tại cuộc họp 
tiếp theo. Không có vấn đề gì cả.  
 
Ish Herrera   
Đó là một đề xuất tuyệt vời, Iosefa. Cảm ơn Jesse vì đã trả lời câu hỏi. Có ai có ý kiến hoặc câu hỏi nào liên quan 
đến mục này không? Hãy thoải mái đăng trong cuộc trò chuyện, giơ tay hoặc trực tiếp phát biểu. Nếu không có, 
tôi sẽ chấp nhận một đề xuất để phê duyệt, nếu ai muốn làm điều đó cho phần này của chương trình. 
 
Teresa Schickling   
Tôi xin đề xuất.  
 
Ish Herrera   
Cảm ơn Teresa. Teresa đã đề xuất phê duyệt Kế hoạch Khu vực, Phần Một để đệ trình trở lại tiểu bang cùng với 
Phần Hai, như Jesse đã chỉ ra. Có ai ủng hộ đề xuất này không? 
 
Jeff Ball   
Ish, tôi sẽ hỗ trợ.  
 
Ish Herrera   
Chúng ta có một ngừi đề xuất và một người hỗ trợ. Có bình luận hoặc thảo luận nào không? Không có bình luận? 
Được rồi, tất cả những ai đồng ý đệ trình Kế hoạch Khu vực, Phần Một, vui lòng biểu thị bằng cách giơ ngón cái 
lên. Tôi thấy sự phê duyệt nhất trí trong cuộc trò chuyện và từ các biểu tượng giơ ngón cái. Xin chúc mừng tất cả 
mọi người! Đây không phải là một thành tựu nhỏ, và tôi rất cảm kích tất cả những ý kiến phản hồi và chỉnh sửa đã 
được tích hợp vào tài liệu. Cảm ơn nhóm nghiên cứu và Tiến sĩ Walrod vì công việc khó khăn trong việc hoàn 
thiện Phần Một. Bây giờ tiểu bang sẽ có cả Phần Một và Phần Hai từ Quận Cam, đáp ứng thành công thời hạn của 
các bạn. Xin chúc mừng! Nhìn về phía trước, chúng tôi sẽ bắt đầu sắp xếp các cuộc họp vào tháng Mười để xác 
định những dự án nào nhóm hợp tác này sẽ đề xuất để nhận tài trợ thực hiện. Đây là một phần của nỗ lực trên toàn 
tiểu bang nhằm phân bổ 9 triệu đô la cho quận chúng ta thông qua Quỹ Catalyst. Nhóm OCBC sẽ cung cấp thêm 
chi tiết về giai đoạn tiếp theo sớm thôi. Hãy chú ý email của bạn để nhận các thông báo sắp tới. Maria đã chia sẻ 
liên kết đăng ký Diễn đàn Cộng đồng Quận Cam cho ngày 24 tháng 9 trong cuộc trò chuyện. Hãy chắc chắn rằng 
bạn và đồng nghiệp của mình đã đăng ký, và hãy chia sẻ thông tin này trong toàn quận. 
 
Linda DiMario   
Cảm ơn bạn, Ish, và cảm ơn mọi người về dự án và công việc đáng kinh ngạc này. Tôi có vài câu hỏi. Đầu tiên, vì 
chúng ta có rất nhiều tài liệu và nghiên cứu trong tay, liệu có thể tạo một liên kết duy nhất cho cả Phần Một và 
Phần Hai của kế hoạch khu vực mà chúng ta vừa phê duyệt, để chúng ta có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ với các 
đồng nghiệp và bạn bè không? Tôi rất trân trọng điều đó. Thứ hai, từ Jesse và Maria, có thể cung cấp cho chúng 
tôi một dòng thời gian rõ ràng hơn về những bước tiếp theo để chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi và phản hồi với 
cộng đồng và đồng nghiệp của mình được không? Cảm ơn.  
 
Jesse Ben-Ron   
Vâng, Linda. Về câu hỏi thứ hai, điều quan trọng nhất hiện nay là khi nào tiểu bang sẽ công bố Sáng kiến Đầu tư 
Khu vực (SFP) để thực hiện. Maria, tôi biết bạn đã có vài cuộc trò chuyện với một số nhân viên tiểu bang, họ có 
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cung cấp ngày cụ thể chưa? Có thể là chưa. Họ dự kiến công bố vào tháng 9, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp một 
cuộc họp vào ngày 20 tháng 9 với hy vọng rằng tài liệu sẽ được phát hành để chúng tôi có thể thảo luận và xem 
xét. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất sẽ quyết định dòng thời gian là khi nào SFP sẽ được công bố và khi nào các 
khu vực phải nộp thư ủng hộ cho các dự án ưu tiên hoặc xác định các dự án đó. Tôi không có câu trả lời cho bạn 
lúc này. Cuộc trò chuyện gần đây nhất của tôi với họ cách đây chưa đến hai tuần, nhưng Maria, không biết bạn có 
cập nhật gì thêm không?  
 
Maria Linares   
Đúng vậy, tình hình vẫn giống như bạn đã đề cập, Jesse. Hiện đang có một số thay đổi nội bộ, vì vậy tôi vẫn đang 
chờ cập nhật từ họ. Tôi đã yêu cầu các mẫu tài liệu có ích cho các thành viên hợp tác, nhưng họ chưa có gì để chia 
sẻ. Họ đang có các cuộc họp nội bộ để thảo luận về những thay đổi và khả năng gia hạn một số thời hạn ban đầu 
của khu vực chúng ta. Tôi muốn tạo một đồ họa để dễ hình dung hơn, và chúng tôi sẽ có người hỗ trợ cho việc đó. 
Bạn có thể tìm thấy dòng thời gian cập nhật nhất trên trang web của OCBC; tôi sẽ chia sẻ liên kết trong phần trò 
chuyện. Dòng thời gian của Jobs First Collaborative sẽ thay đổi, và tôi sẽ cập nhật nó ngay khi có thông tin mới. 
Tôi nhận ra rằng mình có thể đã làm tốt hơn trong việc chia sẻ điều này với mọi người, vì không phải ai cũng truy 
cập trang web hàng ngày. Dòng thời gian nằm ở giữa trang, và tôi sẽ làm việc chặt chẽ với tiểu bang để cập nhật 
thêm. 
 
Linda DiMario   
Cảm ơn bạn, Maria. Tôi đã bỏ lỡ điều đó, nên rất cảm ơn bạn đã chia sẻ.  
 
Ana Urzua   
Xin chào, chào buổi sáng mọi người. Câu hỏi của tôi cũng tương tự như của Linda về việc điều gì sẽ diễn ra tiếp 
theo. Cụ thể là về tiêu chí đánh giá mà bạn đã gửi qua. Tôi đến muộn sáng nay và không biết liệu nó đã được xem 
xét chưa, và các bước tiếp theo đối với tiêu chí đánh giá là gì?  
 
Jesse Ben-Ron   
Tôi muốn đề xuất giờ làm việc cho bất kỳ thành viên hợp tác nào quan tâm. Nếu bạn muốn đặt lịch cho một phiên 
tương tự như những gì chúng tôi đã làm cho Phần Hai của Kế hoạch Khu vực, hãy cho tôi biết thời gian bạn rảnh 
vào tuần tới. Tôi muốn hoàn thiện phản hồi trước khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, và tôi sẽ cố gắng sắp xếp 
theo lịch của đa số thành viên. Chúng tôi cũng cần biết khi nào SFP thực hiện sẽ được công bố và liệu hướng dẫn 
từ tháng Hai còn chính xác hay không. Dự thảo hiện tại dựa trên hướng dẫn gần đây, nhưng chúng ta có thể phải 
điều chỉnh nếu có cập nhật từ tiểu bang. Tôi ưu tiên xây dựng kế hoạch ngay bây giờ trong khi sẵn sàng thay đổi 
nếu cần, thay vì đợi tiểu bang và vội vàng vào phút cuối. Tôi hiểu có áp lực để hoàn thành Phần Hai của Kế hoạch 
Khu vực và triển khai Catalyst trong khi chuẩn bị cho SFP sắp tới. Tiểu bang có vẻ sẵn lòng hỗ trợ, nhưng điều 
này vẫn để lại nhiều điều không chắc chắn về những thay đổi tiềm năng. Tại Quận Cam, chúng ta đang quản lý 
tốt, nhưng vẫn phải chờ đợi, đó là lý do OCBC chưa thông báo rõ ràng những gì sẽ diễn ra trong vài tháng tới. 
Chúng tôi đang chờ những cập nhật quan trọng từ tiểu bang có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. 
 
Teresa Schickling   
Tôi muốn nhanh chóng hỏi về sự kiện vào ngày 24. Tôi đã đăng ký, nhưng nhận thấy trong lời mời có đề cập đến 
việc có thể cần phải giới hạn số người nếu quá đông. Tôi sẵn lòng giúp đỡ nếu cần trong việc sắp xếp cho mọi 
người. 
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Ngoài ra, khi chúng tôi quảng bá sự kiện, tôi nên nhắm mục tiêu đến các đồng nghiệp trong ngành hay các khách 
hàng của chúng tôi? Bạn hy vọng sẽ thu hút được những đối tượng tham dự như thế nào? 
 
Jesse Ben-Ron   
Tôi nghĩ cả hai nhóm đều quan trọng. Mục tiêu chính là giới thiệu công việc khó nhọc mà tất cả các bạn đã hoàn 
thành và thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các dự án tiềm năng. Chúng tôi đã thực hiện tiếp cận với các cư 
dân muốn tìm hiểu thêm về sáng kiến này, và họ đã nhận được lời mời tham gia. Chúng tôi mong muốn có sự 
tham dự cân bằng, vì vậy nếu sự kiện đạt đến giới hạn sức chứa, chúng tôi có thể phải giới hạn số người tham dự 
từ bất kỳ lĩnh vực nào, bao gồm cả cư dân. Đây là sự đánh đổi khi tổ chức một sự kiện miễn phí với không gian 
hạn chế, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng tất cả mọi người. 
 
Luis Sarmiento   
Cảm ơn. Tôi đánh giá cao ý kiến của Linda trước đó về quy trình chỉnh sửa Phần Hai của Kế hoạch Khu vực. 
Điều quan trọng là chúng ta phải xem xét lại chủ đề này. Là một tập thể hợp tác, chúng ta có sự đa dạng về 
chuyên môn — công việc môi trường, học thuật, lao động và phát triển kinh tế, như Linda đã đề cập. Tôi tin rằng 
chúng ta nên tận dụng những thế mạnh này trong quá trình lập kế hoạch, đặc biệt là về lập kế hoạch có sự tham 
gia của các cộng đồng khó khăn. Việc làm nổi bật các lĩnh vực chuyên môn này sẽ nâng cao khả năng ra quyết 
định tập thể của chúng ta khi phát triển kế hoạch khu vực. Cảm ơn. 
 
Ish Herrera   
Cảm ơn, Luis. Có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc thông báo nào khác mà các bạn muốn chia sẻ trước khi chúng ta 
kết thúc buổi họp hôm nay không? Tôi chỉ muốn chia sẻ và mời tất cả các bạn cân nhắc tham dự Hội nghị Thượng 
đỉnh Kinh tế của California Forward. Tôi đã chia sẻ một số thông tin trong phần chat để các bạn tham khảo. 
Chúng tôi có chương trình đăng ký Early Bird đến hết ngày 31 tháng 8 và rất mong muốn có sự tham dự của các 
đối tác và bạn bè của Quận Cam tại các hoạt động cấp bang này. Vì vậy, hãy liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào 
hoặc nếu chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tham gia. Có ai khác có câu hỏi hoặc nhận xét nào khác từ nhóm không? Nếu 
không, tôi chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại qua các kênh liên lạc qua email và các phương 
tiện khác. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hãy giữ an toàn! 


